

# สุดสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

www.naewna.com หน้า 13

กลายเป็นไวรัลดังชั่วข้ามคืนสำหรับ **จิมมี่-พิมเมศ สุทธิกิจ** นักกีฬา Kickboxing ทีมชาติไทย หลังจากในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิป โชว์ลีลาการชกแบบวิชวลนางงามกล้าเปิดแสบตัวคนความ เป็น LGBTQ+ บนสังเวียนชิงแชมป์ แชมป์กระแสดรามา แต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับโดนคำครหาจากเบื้อง สนิบเนียนอย่าง หรือแม้แต่ถูกจับตัวคนความ มั่นใจ ล่าสุด **สถานีโทรทัศน์ช่อง 8** มีใจว่า จิมมี่ ลงตระเวนเรื่อง "มวยสะถึง หมัดชิงสายฟ้า" ซึ่ง งานนี้ถือเป็นครั้งแรกที่โหมกเพราะเส้นทางนักแสดง ก็เป็นอีกห้วงความไม่ฝันและรู้สึกดีเยี่ยมใจที่ละคร โยพยานานแล้วกับนิยามคำว่า ก็ยังไม่จำกัดเพศ

หลังจากกระแส **สโบล-กีฟท์-ซิส** ของเรา ออกไป พิมเมศ ก็ได้รับบทนิยามเป็นอย่างดี / **บอกผู้ติดตาม ทางโซเชียล เช่นรับรางวัล หรือมีคนพูดถึงเราบ้างใจ ได้ตามพิมเมศ คอยแบบดีไหม**

กระแสตอบรับดีมาก ค่อนข้างเยอะว่า เป็นคนน่ารัก ทั้งในโซเชียลของเรากับคนรอบข้างด้วย มีกระแสตอบรับที่ปลื้มใจ เรา ไม่รู้ที่เราได้เข้าไป มีภาพที่ เก๋เก๋ เป็นนิยามมาให้ทุกคนเลย แต่ถามว่ามีชื่อเสียง ที่เป็นพลังงานกับมีชื่อเสียง แล้วคุณยังไม่ออก (หัวเราะ) แต่ ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ เมื่อเราลายเป็นบุคคลที่ใครๆ สำคัญใจเรา ก็จะมีทั้งคนที่รักและเกลียด เราเองว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่เข้าใจ คนรอบข้าง และให้กำลังใจที่เรา ซึ่ง ตอนนี้มีชื่อเสียงดีก็ตามเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วย ส่วนไม่ถูกพูดถึงบ้างก็ไม่ใช่ไร้อะไรต่อเราจะได้ขอบคุณใจเพิ่มขึ้น

**เรามีวิธีจัดการกับคอมเมนต์ ที่มันบั่นทอนความรู้สึกเราอย่างไร ถ้า เราเจอไม่เจอแล้วอ่านแล้ว**

เราค่อนข้างเข้าใจว่านิยามที่ดีต้องมีคนเกลียดด้วย ส่วนเรื่องจัดการกับความ รู้สึกยังไม่ดีคือพยายามไม่ไปจัดการอะไร เลยครับ มีแต่ถ้าๆ ก็คอยอัพเดททุกอย่าง การได้เราแบบนี้แล้ว อย่างนิยามแบบนี้ที่ แสดงความคิดเห็นในเชิงคำและเสียสติเรา ที่ๆ เหล่านี้คืออยู่ๆ เราเขาบอกให้เราอยู่ๆ และทุกคนก็ช่วยตอบโต้จัดการกับคอมเมนต์ต่างๆ จนโพสต์นั้นถูกลบไปเลยแหละ และที่สำคัญคนที่มา ปลื้มใจเราเป็นผู้ชายด้วยยังทำให้เรารู้สึกสบายใจ และดีใจมากที่ได้มีการสนับสนุนเราในแบบที่เรา เป็น หรือแม้แต่การสนับสนุนคนที่เรารักเหมือนเรา เช่นกัน เราเลยไม่เอาคอมเมนต์แย่ๆ เก็บมาคิด เลย เราค่อนข้างจะพูดตอบโต้ที่เป็นเรื่องสนุก ในชีวิตบ้าง

**ตอนนี้ ทางช่อง 8 กำลังจะมีละคร มวยสะถึง หมัดชิงสายฟ้า ในเรื่องจะมี นักรบที่เป็น LGBTQ+ ด้วย เรา รู้สึกอย่างไรบ้าง ที่ละครไทย พยายามผลักดัน นำเสนอ โนเนย์ มีส่วนไหน สุดดีดี**

รู้สึกดีใจมาก ดีใจแทน LGBTQ+ ทุกคน ที่ในยุคสมัยนี้ ณ ตอนนี้ ในปี 2023 ทุกคน



## 'ช่อง 8' มีใจกว่า 'จิมมี่ พิมเมศ' ลงละคร 'มวยสะถึง หมัดชิงสายฟ้า' ภูมิสาระไทย มีารผลักดันนิยาม ก็ยังไม่จำกัดเพศ



โอกาสทุกๆ คนเปิดกว้าง ให้กับคนเหล่านี้ได้มี จุดยืนในสังเวียนอย่างเต็มรูปแบบสามารถเทียบเท่ากับทุกคน ทั้งชายทั้งหญิงที่ดี ถึงเราจะเป็นผู้ชาย ถ้าเราชอบผู้ชายด้วยก็ไม่มีที่ผิดที่เราแสดงออก ถึงความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป จิมมี่คิดว่ามันเป็นเรื่องดีและดีเสมอใจบอกให้เพื่อนๆ เราได้เห็นว่าเรามีตัวตนที่ชัดเจนในสังเวียน ไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อ ก่อนที่มองว่าเราพิเศษ

**และล่าสุดเราก็ก้าวเป็นหนึ่งในนักแสดงละคร มวยสะถึง หมัดชิงสายฟ้า**

ตอนนี้มีคนบอกมาเยอะที่จัดการเรา คิดดีดี มาว่าอยากให้เราไปร่วมเล่นละครกับทางช่อง 8 ด้วย เพราะภายในบทละครจะมีจุดๆ หนึ่งที่ได้อ่านบทความเป็นบทที่เกี่ยวกับ LGBTQ+ ซึ่ง เราเองว่ามันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่เราจะสามารถแสดงออกในท่วง LGBTQ+ ได้แพร่หลายมากขึ้น

เหมือนเป็นโมเมนต์ทางให้กับรุ่นน้อง หรือคนรุ่นหลังๆ ที่เป็น LGBTQ+ ได้มีความมั่นใจในการเป็นตัวเองของตัวเอง ซึ่งเป็นตัวเองอย่างที่ดีและมีค่ามากกว่าคำสอนในคำครหา ซึ่งผมเคยก่อนแน่นอนว่าเราต้องเผชิญกับคำดูถูกคำบูลลี่มากกว่าคนดูเราเยอะมาก รู้สึกโชคดีที่ว่ามีพี่ๆ ที่ช่วยเราได้เยอะจริงๆ ไม่มีใครมาบูลลี่เราเรื่องนี้นะว่า LGBTQ+ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีตัวตนของตัวเองแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นได้โดยไม่ต้องไปฟังใครว่าดีหรือไม่ดี

**คิดเห็นอย่างไร หลายคนบอกว่า นักรบ ที่สร้างสีสันในวงการมวยนี้ ถ้าทุกคนจะเป็น มืองคูน แต่ตัวคุณนี่ คือเป็นจิมมี่ เท่านั้น**

มันแรงกันไปเลย (หัวเราะ) รู้สึกดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งได้ออกมาแสดงออก เพื่อศักดิ์ศรี ความเท่าเทียมของ LGBTQ+ ซึ่งเมื่อก่อนนั้นต้องยกให้พี่ๆ เพราะเขาอยู่เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมมาอย่างหนัก ซึ่งในยุคนี้ถ้าหลายๆ คนยกให้เราเป็นตัวแทน หรือไอคอนของ LGBTQ+ ของวงการเป็นนักรบมวย เราก็ดีใจที่เป็นตัวเองที่ใส่ใจกับคนรุ่นหลัง ในส่วนของการทำงานที่เราเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วย และมีผลงานในระดับนานาชาติด้วย ทั้งยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทย

**จิมมี่ ในฐานะคนรุ่นใหม่ อยากบอกอะไร ถึงการที่เรามีจุดยืนแบบนี้ แต่ทำไมต้องโดน บูลลี่กัน**

เคารพตัวเองไปเรื่อยๆ ใจตัวเองไปเรื่อยๆ

พอเรารู้สึกเคารพตัวเองเราเข้าใจว่าทุกๆ คนในโลกนี้คือคนนอก เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะชอบหรือไม่ชอบเรารู้สึกว่าเราชอบเขาไว้ ก็ชอบ ความรักกับใจเขาเช่นกัน ส่วนคนที่ไม่ชอบเรา มันอาจเข้าใจเขาเป็นเป็นเรื่องธรรมดา บ้างคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบตัวเองยังมีเลย ก็มีความรักอย่างเท่าเทียมในสังคมยุคใหม่ที่เป็น สิ่งที่น่าดีใจมากครับ

**นิยามของคำว่า มวยไม่จำกัดเพศ หรือกีฬา ไม่จำกัดเพศ สำหรับจิมมี่แล้ว มีความคิดเห็น อย่างไรบ้าง**

โศกที่ไม่ได้ทำอะไรเลย สามารถเล่นได้ทั้งหมด ไม่ได้เป็นทั้งบ่อนอกใจความสามารของการทำงาน ไม่มีข้อจำกัดในสิ่งนี้ ในมุมมองของคิดที่ว่า ทุกคนสามารถเข้าถึงสนามรบได้ต้องลองเล่น ออกกำลังกาย อย่างไม่ยึดติดกับ

**ในฐานะนักกีฬา ก็อยากเชียร์เราว่าอยากบอก หรือว่าความฝันเราไว้สูงสุดถึงขั้นไหน**

สูงสุดในความคิดคือ เวลด์แชมป์ ที่ผมอยากจะทำและเป็นอะไรก็ตามที่มันดีในชีวิตของการเป็นนักกีฬาครับ แต่ก็รู้สึกไม่ได้เช่นกันว่าอยากออกไปโอลิมปิกด้วยสักครั้ง เพราะโอลิมปิกคือจุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬา แต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้กีฬา ฝึกซ้อมก็ เป็นกีฬาประเภททีม และยังไม่ถูกบรรจุในโอลิมปิกเกมส์ หรือในโอลิมปิก ซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะทำคือการที่ตัวเองจะเป็น เวลด์แชมป์ ที่ผมอยากจะทำกายฝึกซ้อมต่อไปเพื่อที่จะไปพิชิตความเป็นไทยในด้านการเป็นนักกีฬาให้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ ผมว่าเป็นคนที่ยกย่องและชื่นชมความสามารถที่มีแต่ไม่หลงใหลกับเงินเลย

**ตอนนี้มีโอกาสใหม่เกิดขึ้นมากมาย เราเห็นแวบแวบความหอมหวานครั้งใหม่ หรือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา**

ทุกวันนี้ค่อนข้างเข้าใจมากว่าเป็นเรื่องธรรมดาดีมี พี่ๆ พยายามคิดว่าไม่เอาบทเพลงเรื่องกับสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาเพียงแต่ถ่วงเวลาดีกว่า รู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่ดีที่มันเข้ามาในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะมาตอนไหนที่มันจะมาตอนไหน หายไป คือยอมรับว่าคนกีฬาทุกคนก็เป็นคนปกติ ไม่ใช่อยากจะมีชีวิตที่มันดีอะไรก็ตาม แต่ก็มีโอกาสที่เราจะเข้ามาคิดว่ามันจะดีกว่า

**โอกาสใหม่ในการต่อยอดเรื่องการแสดง ยังไงบ้าง**

ตอนนี้มีแพลน กับพี่ๆ ที่เป็นดีดองนิยามกับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อความสบายกับคนที่รัก ซึ่งตอนนี้ คิดเยอะๆ คือเป็นกีฬาที่มีแฟนคลับที่มันเยอะเข้าให้แล้วประเภทนี้มากขึ้น และคิดว่ามันน่าพัฒนาในด้านอื่นๆ ตามแพลนที่วางไว้ก็ยังไม่ค่อยเยอะครับ

**หากภาพข่าวหน้ามีบทบาทใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาอีกสำหรับด้านการแสดงเราเลือกที่จะรับไหมหรือจะปฏิเสธดีกว่า**

ถ้ายังเป็นหน้าที่ใกล้ตัวเรามากกว่าไปยิงดีดองเล่นละครเพราะเหมือนมันเป็นเรื่องสนุก หรือที่จะเป็นซีรีส์ใหม่ๆ และจะไม่ไปยึดกับโอกาสเหล่านั้นอย่างแน่นอน นอกเลยก็อยากประกาศให้คนอื่นรู้ด้วย และสำหรับเรื่อง นี้อาจจะมี ความสนใจและคนที่ชอบของจิมมี่ มวยสะถึง หมัดชิงสายฟ้า ด้วยนะ ทางช่อง 8 ครับ

## 'วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ' ชวนออกเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตอีกครั้ง



มาร่วมเดินทางในช่วงสุดท้ายของชีวิต เพื่อค้นหาความทรงจำที่มีถึงใน "One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ" วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 20.00 น. ทาง ทูร์ริสต์ ช่อง True Thai Film HD (137, 236)

จะเป็นอย่างไร เมื่อเรื่องราววันสุดท้ายของชีวิต เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเช้ากว่าที่คิด "One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ" ภาพยนตร์รักสุดโรแมนติก จากผู้กำกับ "มาธ-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ" สดุดความสร้างโดย "หว่อง กา โจ" ผู้กว้างขวางในวงการภาพยนตร์ระดับโลกชาวฮ่องกง การเดินทางของ บอล (ต่อ-ธนกฤษ์-รัตนธาดา) นักรบเทศน์กลุ่มเจ้าของบาร์ที่นิวยอร์กเริ่มค้นคืนเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์จาก อู๋ (ไอซ์-ณัฐวัฒน์ นาคศยามานัน) เพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนาน กำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย และต้องการให้ บอล กลับมาหาเพื่อช่วยเขาทำภารกิจสุดท้ายก่อนตาย นั่นคือการเดินทางกลับไปหาแฟนเก่า เพื่อกล่าวคำขอบคุณ และขอโทษ ทั้งคู่ออกเดินทาง

ด้วยรถยนต์คันเก่า เพื่อกลับไปหาความทรงจำในอดีตที่ฝังลึกอยู่ในความฝัน บอล คิดว่าการเดินทางครั้งนี้คือการช่วยชีวิตให้เพื่อนรักได้ละวางความรู้สึกที่มีในใจแล้ว แต่ทว่าไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของ อู๋ คือ การละวางความรู้สึกฝังใจที่มีกับ บอล ตลอดเวลา

มาร่วมเดินทางในช่วงสุดท้ายของชีวิต เพื่อค้นหาความทรงจำที่มีถึงใน "One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ" วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 20.00 น. ทาง ทูร์ริสต์ ช่อง True Thai Film HD (137, 236)

มาร่วมเดินทางในช่วงสุดท้ายของชีวิต เพื่อค้นหาความทรงจำที่มีถึงใน "One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ" วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 20.00 น. ทาง ทูร์ริสต์ ช่อง True Thai Film HD (137, 236)